



ฉบับที่ ๔๖

ประกาศเทศบาลตำบลกุตจิก

เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตจิก

ด้วยเทศบาลตำบลกุตจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตจิก ตามเทศบาลกำหนด จำนวน ๑ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๘,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดซื้อ ๒๗๘,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาชื่อ เลขที่.....๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มิอาชัพชายพัสดุที่สอบราคาชื่อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลกุตจิก
๕. ไม่เป็นผู้ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลกุตจิก ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มาแสดงด้วย

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ **๓ ก.ค. ๒๕๕๘** ถึงวันที่ **๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘** และวันที่ **๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘** ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุตจิก และยื่นซองสอบราคาในวันที่ **๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘** เวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ **๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร)

ผู้กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก
ระหว่างวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ - ๔๔๓๖ - ๔๘๓๗-๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.kutchikcity.go.th
โดยตรง หรือผ่าน www.gprocurement.go.th/ www.koratdla.go.th

ให้ถือว่าประกาศสอบราคาฉบับนี้ และเอกสารสอบราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อที่
จะลงนามในภายภาคหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภทรพล บัญชาจารุรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก